

**Tin tức****EVN KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN VÀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN QUẢNG TRẠCH I VỚI VIETCOMBANK**

Lễ ký diễn ra ngày 30/6, tại Hà Nội. Hai bên sẽ ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau. Trọng tâm hợp tác là Vietcombank tài trợ vốn cho EVN và các đơn vị thành viên, cung cấp các dịch vụ thanh toán và quản lý dòng tiền, thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, các sản phẩm dịch vụ ưu đãi cho CBNV của EVN.

Cũng trong dịp này, Vietcombank và EVN đã ký hợp đồng tín dụng trị giá 27.100 tỉ đồng tài trợ cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (bằng gần 70% tổng giá trị dự án).

**EVN KÝ KẾT KHOẢN VAY KHÔNG BẢO LÃNH CHÍNH PHỦ TRỊ GIÁ 74,7 TRIỆU EURO CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN IALY MỞ RỘNG**

Lễ ký diễn ra ngày 29/6 tại Hà Nội, giữa EVN và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Khoản vay tương đương 1.900 tỉ đồng, chiếm hơn 30% tổng mức đầu tư của dự án.

Điều này thể hiện nỗ lực của EVN trong việc đa dạng hóa các kênh huy động tài chính khi Chính phủ dừng cấp bảo lãnh đối với các dự án nguồn điện của Tập đoàn.

Theo kế hoạch, dự án khởi công trong quý II/2021 và hoàn thành vào quý IV/2024. Một trong những mục tiêu quan trọng của dự án (360MW) là góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện, tăng nguồn và điện năng phủ đỉnh của biểu đồ phụ tải.



## SỐ HÓA CÁC QUY CHẾ QUẢN LÝ NỘI BỘ TRONG TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA VIỆT NAM

Thông qua phần mềm pháp điển quy chế quản lý nội bộ, EVN đã hệ thống hóa toàn bộ quy chế này đồng bộ với các văn bản pháp luật liên quan để CBNV dễ dàng tra cứu.

Ngày 2/7, ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công bố phần mềm này đến các đơn vị thành viên của Tập đoàn trên cả nước.

## RA MẮT KÊNH TRUYỀN THÔNG THỨ 3 CỦA EVN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Kênh Youtube “Điện lực Việt Nam – EVNNews” được đưa vào hoạt động từ ngày 1/7/2021. Lễ ra mắt kênh được Ban Truyền thông EVN và Trung tâm Thông tin Điện lực tổ chức chiều cùng ngày.

Với các video clip ngắn kết hợp hình ảnh đẹp và đồ họa hiện đại, kênh gồm 12 chuyên mục với những thông tin nổi bật về EVN nói riêng, ngành Điện nói chung, tư vấn – chỉ dẫn hữu ích cho khách hàng sử dụng điện,...



Mời đăng ký theo dõi kênh (subscribe) tại:

[https://www.youtube.com/c/DIENLUCVIETNAM\\_EVNnews/featured](https://www.youtube.com/c/DIENLUCVIETNAM_EVNnews/featured)

## ĐẢM BẢO ĐIỆN CHO GẦN 2.300 ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 TRÊN CẢ NƯỚC

Kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 7-8/7. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các tổng công ty điện lực đã chủ động chuẩn bị phương án đảm bảo điện tại các địa điểm tổ chức thi và phục vụ kỳ thi.

### Thông tin quản lý

#### CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG EVN

- Tổng công ty Điện lực miền Nam vừa **phát động hai cuộc thi về chuyển đổi số** (ảnh và video) dành cho toàn thể CBCNV trong Tổng công ty. Dự kiến, kết quả của hai cuộc thi này sẽ được công bố trong tháng 10/2021.

- 16 hệ thống cảnh báo xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện** dựa trên nền tảng hệ thống thông tin di động toàn cầu (GMS) do Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ lắp đặt là phương tiện cảnh báo hiệu quả cho người dân tại vùng hạ du sông Ba.

#### TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

- Từ ngày 1/7/2021, **Công ty Điện lực TP Thủ Đức** (thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh) chính thức vào hoạt động. Công ty được sáp nhập từ Công ty Điện lực Thủ Đức và Công ty Điện lực Thủ Thiêm trước đây.

#### ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG

- Ngày 29/6, **đường dây 500kV mạch 3** đoạn Dốc Sỏi - Pleiku 2 đã đóng điện, đi vào vận hành sau gần 3 năm thi công. Dự án hoàn thành đã góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam; đồng thời là động lực thúc đẩy hoàn thành toàn cụm dự án đường dây 500kV mạch 3.

- Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) **đóng điện thành công máy biến áp AT2** thuộc TBA 220kV Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Công trình đóng điện có ý nghĩa quan trọng để giải phóng công suất cho các nhà máy điện gió vào vận hành thương mại trước ngày 1/11/2021.



## SẢN XUẤT - TRUYỀN TẢI

- **4,101 tỉ kWh** là tổng sản lượng điện sản xuất của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (thuộc Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP) trong 6 tháng đầu năm 2021, đạt 107,13% kế hoạch được giao.

- **Nắng nóng và hanh khô** diễn ra trên diện rộng ở khu vực miền Trung khiến nguy cơ cháy rừng rất cao, có thể ảnh hưởng tới lưới điện truyền tải. Các đơn vị truyền tải điện đã và đang chủ động triển khai công tác phòng, chống cháy rừng dọc hành lang tuyến đường dây để hạn chế ảnh hưởng đến an toàn lưới điện.

## KINH DOANH - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

- **Gần 240.000 cuộc gọi** qua tổng đài 19006769 đã được Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp nhận, xử lý thông tin từ ngày 31/5 – 27/6/2021. Riêng trong ngày 3/6 đã có 16.597 cuộc gọi, gấp 3 lần so với ngày thường.

- **100% quân số** của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội tiếp tục được tăng cường ứng trực 24/24h, nhằm đảm bảo xử lý nhanh nhất các sự cố về điện trong thời gian nắng nóng cao điểm.

## TRUYỀN THÔNG - QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG

✓ **Chùm tin các đơn vị ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19:**

- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia vừa ủng hộ **3 tỉ đồng** vào Quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19, từ nguồn đóng góp của CBCNV Tổng công ty.

- **8 máy phát điện** vừa được Công ty Điện lực Tây Ninh (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) trao tặng cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tân Biên và Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.

### Bản tin EVN

Chỉ đạo: Ban Truyền thông EVN  
Tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực  
Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội  
Điện thoại: 024.66946731  
Email: bantinevn@gmail.com

Trưởng Ban biên tập:  
Đinh Thị Bảo Ngọc  
Thành viên Ban biên tập:  
Nghiêm Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết  
Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC